

Tin sinh hoạt cộng Đồng

Hằng năm cứ đến 30/4 thì CĐTNCS Hòa Lan lại tổ chức biểu tình, để tưởng nhớ và nhắc nhở Đồng Hương về nỗi đau mất nước.

Khoảng 13g30 Ban Thường Vụ Cộng Đồng, Gia Đình Quân Cán Chính, Đảng Việt Tân cùng các đồng hương bắt đầu tề tựu trước tòa đại sứ Cộng Sản VN tại Den Haag

Anh Tấn phó nội vụ, phụ trách điều khiển chương trình, bắt đầu nghi lễ vào lúc 14g.

Chào quốc kỳ sau đó là một phút mặc niệm, để tưởng nhớ công ơn các vị tiền nhân dựng nước, và giữ nước, cùng các nạn nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do.

Anh Phước chủ tịch Cộng Đồng Ty Nạn Cộng Sản Hòa Lan, phát biểu trước sự hiện diện của tất cả Đồng Hương, về việc tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền CS VN, đã cưỡng chiếm miền Nam ngày 30/4, gieo tang tóc, chia lìa, đau thương cho người dân Việt nói chung, và cho dân miền Nam nói riêng.

Tiết mục hô khẩu hiệu và hát, xen kẽ trong thời gian biểu tình, đã được anh Phước, anh Tấn, xuất sắc kêu gọi Đồng Hương hưởng ứng, trong bầu không khí sôi động, theo những bài hát ca ngợi lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

Chị Tuyết Lê phó ngoại vụ, đọc sơ lược về 5 vị tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tử tiết theo vận nước ngày 30/4/75

Anh Hans phát biểu dành cho người Hòa Lan, về ý nghĩa của ngày 30/4/75 và những diễn biến lịch sử, mà hàng triệu người dân Việt đã 2 lần di tản:

Năm 1954 cố TT Ngô Đình Diệm sau khi thành lập chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa, ông đã cưu mang và ổn định đời sống cho một triệu dân di cư, từ Bắc vào Nam, thành quả này khiến cả thế giới thời bấy giờ ngưỡng mộ.

Năm 1975 một cuộc di tản vĩ đại đã làm chấn động, mà cả thế giới phải cưu mang, lịch sử lặp lại một lần nữa làn sóng người di tản, trốn chạy khỏi chế độ độc tài, man rợ của CSVN tìm tự do.

Anh Thắng đại diện Gia Đình Quân Cán Chính tại Hòa Lan phát biểu: Sau 47 năm cưỡng chiếm miền Nam đảng CSVN đã làm băng hoại xã hội, cai trị độc đảng, độc tài khiến cho quê hương VN điêu linh, tham nhũng có hệ thống từ trên xuống dưới, chiếm đoạt tài sản quốc gia, làm giàu cho phe nhóm.

Là những người cưu quân nhân QLVNCH, tuy bị bức tử nhưng không khuất phục CS.

Anh Hiền đại diện Đảng Việt Tân phát biểu:

Biến cố 30/4 của 47 năm trước, không phải là biến cố có "triệu người vui và triệu người buồn", mà đúng ra chỉ có một thiểu số vui mừng, trong khi đại khối dân tộc thất vọng, và nhục nhã vì thảm kịch này.

Chúng ta may mắn đang được sống trong một xã hội, thật sự tự do khi được chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra Ukraine. Chắc hẳn trong chúng ta, ít nhiều đều nhìn ra một số điểm tương đồng với tình hình của VN, của 47 năm về trước, đó là sự dối trá một cách trơ trẽn của Nga, giống như VC cưỡng chiếm miền Nam, chúng đã dùng một mỹ từ lừa bịp dân VN và thế giới: giải phóng Miền Nam.

Hơn 47 năm nhà cầm quyền CSVN đưa dân tộc vào nghèo đói, tụt hậu, kém trí tuệ và văn minh.

Nếu chúng ta cùng tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 với ý thức như trên, mỗi người sẽ là một 'chiến sĩ tranh đấu' đóng góp, tạo những chuyển đổi thật sự cho Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra chúng ta có hai vị khách tham dự đến từ Pháp, hai anh chị đã phát biểu về cảm xúc, đau buồn, căm phẫn ngày mất nước 30/4/75.

Sau cùng chị Tuyết phát biểu với tư cách một người lớn tuổi, quan tâm đến vận mệnh quốc gia, yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hãy xem xét lại đường lối sai lầm bao năm qua, mà thay đổi, làm những điều ích nước lợi dân.

– Chương trình kết thúc vào 15g.

Đồng hương còn nấn ná, trò chuyện và hẹn nhau năm tới sẽ gặp lại cũng vào ngày 30/4.

Người tường thuật:

Tuyết Lê



Quang cảnh đồng hương biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng tại Den Haag ngày thứ bảy, 30-04-2022